

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๙๔ /๒๕๕๗

**เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และคนพิการ กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม**

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องที่ ๔๗๔/๒๕๕๖ ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีและครูประจำชั้น กรณีบุตรสาวถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและแจ้งความดำเนินคดีแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งครูประจำชั้นได้กล่าวหาว่าบุตรสาวผู้ร้องเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ซึ่งเดินตามนาย ก เข้าไปในห้องน้ำเอง และขอให้ผู้ร้องพาบุตรสาวไปบำบัด และถูกครูประจำชั้นตีที่ท้ายทอย กระชากผม ตีที่กลางหลัง ๒ ครั้ง และตีที่น่อง จนบุตรสาวเกิดอาการช็อก ชักเกร็ง ต้องนำส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งบุตรสาวหวาดกลัวครูประจำชั้น ผู้ร้องเกรงว่าบุตรสาวจะได้รับการกระทบกระเทือนเนื่องจากใส่ชุดลวดปิดหัวใจรั่วไว้ จึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ผู้ร้องเห็นว่าบุตรสาวได้รับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ถูกดูถูกเหยียดหยาม และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปัจจุบันการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีความคืบหน้า ผู้ร้องจึงร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม และขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีของสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคำร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล แล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ว่า กรณีบุตรสาวของผู้ร้องถูกนักเรียนชายในโรงเรียนเดียวกันข่มขืนกระทำชำเรา และกรณีบุตรสาวของผู้ร้องถูกครูประจำชั้นทำร้ายร่างกาย ผู้ร้องได้ฟ้องเป็นคดีในศาลแล้ว กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่อาจใช้อำนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้ได้ จึงเห็นควรยุติเรื่องในกรณีนี้ และเห็นควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและกระทรวงศึกษาธิการ

**ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและกระทรวงศึกษาธิการตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

๑) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี หรือต้นสังกัดปัจจุบันสมควรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ครูประจำชั้นกระทำละเมิดทางวาจาต่อบุตรสาวของผู้ร้องตามอำนาจหน้าที่หรืออำนาจความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย

๒) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สมควรปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ของโรงเรียนฯ ให้มีความปลอดภัย เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ

ทางเข้าออกหน้าต่างน้ำและบริเวณจุดเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อสร้างมาตรการป้องกัน เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยภายในโรงเรียน เป็นต้น

๓) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สมควรพิจารณามาตรการอื่นในการป้องกันไม่ให้เด็ก หลบหนีและมีแผนป้องกันความเสียหายในชีวิตและร่างกายกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ แทนการ ล้อคกุญแจประตูของอาคารหอนอน

๔) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและกระทรวงศึกษาธิการควรให้ความสำคัญกับการ ฝึกอบรมให้ความรู้ ปรับทัศนคติให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สถานศึกษาทุกคน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้ปฏิบัติต่อเด็กพิการอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมเป็นสำคัญ